

Nội dung dàn ý và các bài văn trong **Top 10 bài văn hay Tả con mèo nhà em lớp 5 tuyển chọn ý nghĩa nhất** được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em học sinh có thêm ý tưởng, tư liệu tham khảo để bài viết mình đạt kết quả cao.



### Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 1

Ở nhà, em có một người bạn rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Đó là một chú mèo có tên là Bơ.

Chú mèo được lấy tên như vậy, vì ngay từ lúc còn bé, chú đã rất yêu thích những món đồ hình quả bơ rồi. Thậm chí thoi đưa, đến nay Bơ đã hơn ba tuổi rồi. Mới ngày nào chú ta mới chỉ to như nắm tay của bố, mà giờ đã lớn như quả dưa hấu loại lớn rồi. Toàn thân chú, là một lớp lông mềm mượt màu kem sữa, đôi chỗ nhạt đi thành màu trắng, có chỗ lại đậm lên thành màu vàng kem. Bơ thuộc giống mèo tai cụp nên đặc trưng của chú chính là đôi tai nhỏ, cụp xuống mặt làm cho khuôn mặt chú tròn xoe, đáng yêu. Cùng với đó là đôi mắt đen láy, tròn xoe như viên bi le lúc nào cũng long la long lanh. Đặc biệt, ngoài phần con ngươi màu đen, đôi mắt chú có một vòng tròn màu vàng ở bên cạnh nữa. Phần mũi của Bơ nhô ra ít hơn so với các chú mèo khác, đầu mũi màu hồng phơn phớt cứ ươn ướt. Trông đáng yêu đến không chịu được. Phần thân của chú thì thực là to tròn, mẹ thường trêu rằng Bơ lén nuốt phải trái dưa của mẹ rồi. Phần bụng là nơi mềm nhất trên người Bơ. Lớp lông ở đó mềm cứ như là kẹo bông gòn thường bán trước công trường. Cái đuôi của chú thì dài tầm gần hai gang tay của em, to chừng ba ngón tay, sờ thích lắm.

Là một chú mèo được cưng chiều, nhưng Bơ vẫn rất ngoan đấy nhé. Chú biết đi vệ sinh đúng chỗ nè, không ăn vụng đồ nè, không cắn phá đồ đạc trong nhà nè và cả không bao giờ đi chơi lung tung nếu không có mẹ nữa. Mỗi ngày, chú thích nhất là nằm bên cửa sổ lớn tắm nắng, ngắm cảnh vật bên ngoài, hay trêu ghẹo mấy chú cá cảnh ở trong bể nước. Khi mọi người trở về nhà, chú sẽ quẩn quýt theo đuôi, nũng nịu mà cọ vào chân của từng người, meo meo không ngừng như một lời chào hỏi đáng yêu. Chú được mẹ mua cho một chiếc giường ngủ nhỏ đặt cạnh giường của em. Thế là chúng em trở thành bạn bè cùng phòng thân thiết.

Với em, Bơ không chỉ là một chú mèo mà chú chính là một người bạn, một người em đáng yêu. Vì chú, em quyết tâm học tập thật tốt để có thể trở thành một bác sĩ thú y trong tương lai, chuyên cứu chữa cho những loài động vật.

## Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 2

Nhà em có nuôi một chú mèo lông ngắn, với tên gọi đáng yêu là Xòm. Chú đã gắn bó với gia đình em nhiều năm nay.

Như các chú mèo khác cùng loài, chú ta có bộ lông màu xám chuột dày và mềm mại. Riêng phần lông ở bụng của chú ta có màu trắng và mềm hơn hẳn. Chỉ cần được vùi vào và hôn lên cái bụng tròn đáng yêu ấy là bao muộn phiền trong em đều tan đi. Vì rất ham ăn, nên Xòm khá là tròn trĩnh. Thân chú phải như cái bắp chân của bố cơ. Có lần, mẹ còn trêu là Xòm nuốt mất trái dưa của mẹ rồi. Bốn cái chân của chú ta thì ngắn cùn, thành ra cảm giác lúc chạy trông cứ là ngốc nghếch. Bù lại, đuôi của Xòm khá dài, to như hai ngón tay cái. Mỗi khi đi, cái đuôi dựng lên như cái ăng-ten. Em thích được cầm đuôi chú lắm, nhưng chú chẳng bao giờ cho. Khuôn mặt Xòm thì rất tròn đầy, bụ bẫm đến không thấy cả cằm. Đôi mắt vàng đồng đầy bí ẩn. Hai cái tai to thì luôn cụp xuống, khiến mặt chú ta lại càng tròn trĩnh. Xòm của em ngoan lắm nhé! Chú luôn đi vệ sinh đúng chỗ, không cào phá đồ đạc lung tung. Muốn ăn gì, phải chờ để vào bát của mình mới ăn chứ không hề ăn vụng. Hằng ngày, việc mà chú ta thích nhất là nằm phơi nắng bên cửa kính cạnh lối ra vào. Và làm nũng để xin đồ ăn vặt từ mọi người. Mỗi ngày, em luôn dành thời gian để chơi và chải lông cho Xòm. Chú cũng quẩn em lắm, khi nào em ngồi xuống để xem phim, đọc truyện, hay học bài, chú cũng lại nằm cạnh để quan sát.

Tuy Xồm của em hơi béo, không có khả năng bắt chuột như những chú mèo khác, nhưng em vẫn thấy chú thật là tuyệt vời. Em xem chú như một người em nhỏ trong gia đình và sẽ mãi yêu thương chú.

### Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 3

Meooo... Meooo... Tiếng Tiểu Màn Thầu nhà em đang gọi em đấy. Chú ta là một nàng mèo đen năm nay đã hơn năm tuổi rồi. Lúc bố dẫn về, mẹ và bà đều không thích chú, vì cho rằng mèo đen là xui xẻo. Thế mà giờ đây chú đã là bé cưng của cả nhà.

Tiểu màn Thầu là điển hình cho một chú mèo ham chơi, ham ăn và ham ngủ. Vậy nên chẳng lấy gì làm lạ khi chú ta có một thân hình béo tròn. Cùng với bộ lông đen tuyền, việc nhìn ra đâu là cổ, đâu là bụng của chú thật là khó khăn. Thân của chú, phải to như một quả trứng vậy. Lông của Tiểu Màn Thầu không bông xù, mà mượt và ôm sát vào thân. Khi vuốt ve cảm giác như đang chạm vào tơ lụa thượng hạng. Hai cái tai của chú lúc nào cũng dựng lên, như hai cái bánh vói chiên bị cháy. Đôi mắt màu vàng - thứ duy nhất không có màu đen của chú ta to như hai viên bi, có thể nhìn rất tốt vào ban đêm. Cái đuôi chú thì dài và thường rủ xuống phía dưới, chỉ khi nào cần giữ thăng bằng để chạy nhảy thì mới dựng lên. Tiểu Màn Thầu di chuyển rất nhẹ nhàng nhờ lớp đệm thịt dưới bàn chân. Kết hợp với bộ lông đen nữa thì quả là thứ dễ khiến người ta giật mình vào buổi tối. Nhưng cũng vì vậy, Tiểu Màn Thầu trở thành “ông trùm” của trò chơi trốn tìm trong gia đình. Vì gia đình em ở trong khu chung cư, nên Tiểu Màn Thầu thường phải ở trong nhà, không được đi chơi lung tung. Nhưng chú ta biết nghe lời lắm, nếu không có ai dẫn đi thì dù cửa mở chú ta vẫn ở yên trong nhà. Là một chú mèo, nhưng Tiểu Màn Thầu đặc biệt thích chơi với chú chó của nhà hàng xóm. Mỗi khi thấy chú chó kia, là nó lại phấn khích đến xoay vòng, thật là ngộ nghĩnh. Mỗi ngày đi học về, Tiểu Màn Thầu luôn ngồi chờ em ở ngay chỗ cởi giày. Khi em làm gì chú ta cũng loanh quanh bên cạnh, dúi đầu vào chân em với giọng kêu thật nũng nịu. Đáng yêu vô cùng. Cứ như thế, chú ta trở thành người bạn thân đặc biệt của em.

Mỗi khi đi đâu xa, em chỉ muốn trở về thật sớm để được gặp chú. Em sẽ cố gắng quan tâm, chăm sóc và vui chơi cùng Tiểu Màn Thầu thật nhiều, để chú ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống cùng gia đình em.



#### Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 4

Từ xưa, động vật nuôi trong gia đình đã trở nên phổ biến, nhiều nhà có cho mình những con vật dễ thương và coi chúng như một thành viên trong gia đình. Trong đó mèo là loài vật gắn bó thân thiết với con người chúng ta. Nhà em có nuôi một chú mèo, nó rất xinh và nghe lời.

Chú mèo nhà em khoác trên mình với bộ lông ba màu trắng vàng đen. Đôi tai hình tam giác, mỏng, thính nhạy của chú mèo bình thường thì dựng lên nghe những âm thanh bên ngoài những khi em sờ vào thì lại sụp xuống. Chú có đôi mắt màu xanh lam, tròn như hai hòn bi ve. Cái mũi đỏ hồng lúc nào cũng ướt ướt khịt khịt. Khi mới về nhà em, chú nhỏ xiu kêu meo meo suốt cả một ngày như khóc vì nhớ mẹ vậy.

Bốn chân với những móng vuốt sắc để rình con mồi, dưới chân là những đệm thịt màu hồng êm ái để mỗi lần chú leo chèo hay nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Chú càng ngày càng lớn , bây

giờ đã rất thân quen với gia đình em và em. Em thích nhất bộ lông mềm mượt không bị xù hay bết, mỗi lần được vuốt chúng bàn tay em như được sờ vào tấm nhung vậy.

Đuôi chú lúc nào cũng vẫy lên vẫy xuống, cùng dáng đi thư thái quanh chiếc ghế sofa trông thật ra dáng ông hoàng. Mùa đông đến cũng là lúc chú thích cuộn tròn thân hình mũm mĩm, đôi mắt lim dim nằm trong lòng em để ngủ nướng, chiếc ria mép động đậy như những chiếc ăng ten bé xíu vậy. Có lần, đang ăn trong phòng bếp, bỗng có một tiếng động “cạch”, bỗng chú mèo lao mình xuống khỏi đùi em cái phốc, đôi mắt tròn sáng quắc lạ thường, lông dựng lên, những móng vuốt chìa ra vô mạnh về phía tủ lạnh.

Thế là con chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của chú cựa quậy cái đuôi nhỏ không sao thoát ra được. Ôi chú thật cừ khi mỗi lần bắt những con chuột chui vào trong phòng bếp. Sau đó chú mèo chén ngon lành và dụi cái đầu nhỏ vào chân em như khoe chiến công hiển hách của mình vậy. Ngày ngày cùng nhau vui đùa chơi với những quả bóng đã gắn kết em và chú lại với nhau, mỗi khi đi học về em đều nghe thấy tiếng “meo” gọi em đến để vuốt ve chú.

Chú mèo đã trở thành người bạn hàng ngày cùng em chơi đùa, thiếu chú, không gian ngôi nhà trở nên tẻ nhạt vô cùng. Em rất yêu quý chú mèo nhà em một dũng sĩ diệt chuột tài ba.

## Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 5

"Meo...meo...meo, rửa mặt như mèo". Đó là bài hát yêu thích của em Phượng, em gái em. Vì ngày nào Phượng cũng hát bài đó nên mẹ đã mua cho hai chị em một con mèo tam thể rất đẹp.

Chú mèo tên là Tôm. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho Tôm một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khõe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân chú như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Tôm thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.

Tôm rất thích được vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Tôm thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng.

Ban đêm, Tôm tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào mà chú không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của chú trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của chú được "trang bị" một lớp nệm dày và êm nên những bước đi của Tôm rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống bản thủ không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú. Mỗi lần chú đi qua là lũ chuột cũng phải e sợ.

Em rất quý Tôm vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của chú em sẽ cho chú mèo Tôm "một người thợ săn chuột" bữa tiệc với vài con cá bóng và một cốc sữa con bò. Tôm quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời.



## Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 6

Con mèo nhà em nuôi là mèo tam thể. Mèo tam thể sinh được ba con mèo xinh xắn nhưng không con nào có màu lông giống mẹ. Ngoại cho em một con mèo lông đen mun khi mèo con đã biết ăn cơm.

Chú mèo con tuy nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nó ăn ngoan, chóng lớn. Chỉ sáu tháng sau, nó đã là một chàng mèo trưởng thành, giỏi săn bắt chuột. Chàng mèo có bộ lông đen nhánh, óng mượt. Đầu mèo tròn, đôi mắt của chàng ta màu xanh ve, sắc sảo. Hai tai nó như hai cái lá cắm hai bên mái đầu. Mũi chàng mèo màu nâu nhạt, nhỏ nhỏ với bộ ria dài, cứng, đóm dáng. Thân hình nó thon gọn, chỉ vừa bằng cánh tay người lớn. Bốn chân của mèo có những ngón chân u lên như đôi hài nhưng đen. Chàng mèo đi lại uyển chuyển, ngoe ngoe cái đuôi dài, ra dáng một tay săn chuột điềm tĩnh, khôn ngoan.

Buổi sáng mèo ta thường nằm ườn ở hiên nhà sưởi nắng, xế trưa, mèo đi đi lại lại trong nhà. Chàng mèo ngó nghiêng lên tường nhà, chuẩn bị bắt thạch sùng. Thạch sùng chỉ là món để mèo nghịch chơi. Chuột mới chính là món mèo thích. Chiều tối, chàng mèo ngồi như bất động ở góc nhà, bốn chân thu lại, đuôi cong áp sát mặt đất. Chàng rình chuột. Mắt chàng mèo lúc này sáng quắc, chăm chú nhìn vào góc nhà, nơi mẹ em hay để thực phẩm chăn nuôi. Một con chuột nhắt lấp ló rồi chạy đến gần bao bắp. Mèo ta phóng đến, chỉ nghe một tiếng “chít” vang lên gọn lỏn. Mèo ta ngoạm chú chuột xâu số ra sân sau. Mèo vờn chuột, đùa giỡn chán rồi mới ăn. Nhờ chú mèo, nhà em bớt hẳn chuột phá thóc lúa. Chàng mèo khá tinh khôn, chàng cũng biết mừng chủ. Khi em đi học về, chàng mèo chạy đến, kêu một tiếng “meo” mừng rỡ rồi cạ thân mình, nép vào chân em. Em cúi xuống vuốt đầu chàng mèo. Mèo ta rất bằng lòng, chàng lim dim mắt nom vừa dễ thương, vừa buồn cười.

Nuôi mèo để đỡ bị chuột cắn phá đồ đạc trong nhà nên hầu hết ở nông thôn, mọi nhà đều nuôi mèo bắt chuột. Chàng mèo bắt chuột giỏi của em được mọi người khen ngợi và thường gọi đùa chàng là “Dũng sĩ diệt chuột”. Em rất yêu chàng mèo và thường đùa giỡn với chàng. Thế nên, ngoài những lúc làm “Dũng sĩ diệt chuột” chàng mèo là một người bạn thân của em, biết nhõng nhẽo, làm dáng và đón em ở cửa nhà sau mỗi buổi học về. Chàng mèo thật đáng yêu!



### Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 7

"Meo, meo, meo", hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Miu lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là chú mèo mà bà ngoại em đã đem cho nhà em hồi em tròn tám tuổi.

Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ. Nay nó đã to phải bằng cái chai Cô-ca đại rồi. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng, điểm thêm và vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng tennis một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ướt ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Miu được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.

Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Miu di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại dấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái đầu ngà, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Miu đang rình chúng đấy. Ban đêm, Miu ta mới đi làm cho chủ.

Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột. Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Miu nguy trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chõi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhất rất tinh ranh, mắt lăm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Miu nằm yên như đang ngủ. Bỗng "chup" một cái, chỉ nghe thấy tiếng "chít" tuyệt vọng, Miu ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Há hê với chiến thắng của mình, Miu tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhất đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Miu tỏ vẻ sung sướng lắm.

Miu ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẹ từng tí một. Đúng là "ăn như mèo". Dù đói đến đâu, chú ta ăn cũng từ tốn, chẳng như con Vàng nhà em, cứ ăn hùng hục. Người ta cứ nói xấu về quan hệ của chó và mèo, nhưng con Miu nhà em lại rất thân với con Vàng. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.

Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Miu nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Có lúc nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Miu cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.

Em rất quý Miu. Nó không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là "dũng sĩ diệt chuột" của nhà em. Từ ngày có Miu, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Miu cho khỏe, chơi với Miu vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Miu cho em.

## Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 8

Meo! Meo! Đấy chú mèo Bi lại đến chơi với tôi đây.

Chú mèo có bộ lông tuyệt đẹp màu vàng óng. Đầu chú to như cái xuyến. Hai tai chú vểnh lên lúc nào cũng như nghe ngóng mọi sự việc. Chú có đôi mắt màu vàng long lanh như hai giọt nước, buổi tối chú nhìn mọi vật rất rõ. Bọn nhìn mũi chú bé thế thôi nhưng cực thính, mũi chú thính vì chú có bộ ria em coi bộ ria của chú như cái ra đa. Mồm chú to nên lúc ăn cái gì cũng kêu nhoong nhoong. Chú khoác trên mình một bộ lông mượt óng. Đuôi chú bao giờ cũng ve vẩy trông gớm là điệu. Bốn chân của chú, mỗi chân có bốn móng vuốt. Ban ngày ban trưa, chú thường phơi nắng trên mái tôn nhà tôi. Ngoài ra chú còn bắt chuột. Mỗi lần bắt được chuột là một chiến công của chú, tôi thường cho chú ăn rau, cá và sữa. Mèo nhà em rất thích uống sữa. Có lần, chú còn lấp ló lấp ló, tôi không biết chú đang làm gì, thì ra là chú đang rình một gã chuột, gã chuột mon men đến cạnh đĩa



thức ăn, ngó đi ngó lại rồi cậylồng bàn. Mèo ta tức lắm nhảy vào vồ gã chuột, gã chuột chỉ kịp kêu chít một cái. Thế là mèo đã lập được chiến công mới.

Nuôi mèo có ích lắm, nếu nhà ai chưa có thì mua lấy một con nhé.

## Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 9

Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quần quanh bên chân em.

Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.

Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.

Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoắt từ đất lên tận mai nhà để tìm bắt dế. Mèo nhà em hình như thích bắt dế và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.

Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.

Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.

Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.

Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.



## Bài văn mẫu Tả con mèo nhà em - Mẫu 10

“Meo. A, cô chủ đã về! Xin chào cô chủ!”. Oa, ai vậy nhỉ? À, thì ra tiểu thư mèo Kitty dễ thương đang chạy ra đón cô chủ của nó vừa đi học về đây mà. Mới ngày nào Kitty còn bé xíu, mắt nhắm tịt, đi đâu mèo mẹ cũng cầm nó theo mà giờ đây nó đã được hai tháng tuổi.

Chà! Kitty có bộ lông mới đẹp làm sao! Đó là một màu trắng tinh khiết như bông tuyết đầu mùa. Đầu nó tròn như quả bóng sờ vào rất thích, trên đỉnh đầu mọc ngay ngắn hai cái tai hình tam giác xinh xinh. Hai con mắt to tròn, xanh biếc, trong trẻo như nước biển. cái mũi hồng xinh xắn, ướt nhẹp. Bốn chân Kitty dài và thon thả. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, lanh lẹ như lướt trên mặt đất. Cái đuôi dài trông thật thướt tha, duyên dáng...

Kitty là một con mèo điệu đà. Nhưng đến lúc bắt chuột thì... hãy coi chừng. nó có thể nhảy những bước xé gió.

Những lúc rỗi rãi, Kitty lại tìm chỗ nắng ấm, ngồi quanh tròn rồi đưa hai cái chân lên liếm liếm và xoa khắp mặt. những lúc ấy, Kitty thật dễ thương.

Em còn nhớ mãi câu chuyện xảy ra vào một ngày xuân ấm áp. Hôm ấy, em đang ngồi buồn thiu trên thềm nhà vì đang “Bí” ý vẫn cho đề “tả hoạt động đặc biệt của con vật đặc biệt khiến em nhớ mãi”. Em chợt thấy Kitty chụm bốn chân lại, ngoe nguẩy đuôi lấy đà rồi nhảy vọt lên bậu cửa sổ định vồ con thằn lằn xám xáu xí vừa thò cái đầu nhỏ xuống tặc lưỡi như trêu Kitty. Nhưng chưa

đến nơi, Kitty đã ngã phịch xuống đất. Vậy mà Kitty vẫn quyết tâm làm bằng được sau năm, sáu lần thất bại. Nhờ Kitty, em chợt nhận ra một bài học quý giá về sự quyết tâm trong công việc và nghĩ ra một ý văn hay...

Em rất quý Kitty. Em mong Kitty sẽ mãi là người bạn thơ ấu của em.

## Dàn ý Tả con mèo nhà em

### a. Mở bài

- Giới thiệu về con mèo nhà em:

- Con mèo ấy có tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Ai là người đã đưa chú mèo ấy về gia đình em?

### b. Thân bài

- Miêu tả ngoại hình của chú mèo:

- Thân hình chú mèo có đặc điểm như thế nào? (thon dài, béo tròn...)
- Kích thước thân chú mèo là bao nhiêu? (HS có thể so sánh với những đồ vật khác, như: chai coca, ấm chè, bắp tay...)
- Bộ lông của chú có màu sắc gì? Khi chạm vào có cảm giác ra sao?
- Cái tai của mèo có hình gì? Dựng lên hay sụp xuống?
- Đôi mắt của chú mèo có hình gì? Màu sắc ra sao? Có khả năng nhìn đặc biệt hơn chúng ta không? (nhìn trong bóng tối)
- Cái đuôi của chú mèo dài không, nó dựng lên hay hơi sụp xuống?
- Bốn cái chân của nó ngắn hay dài? Phần đệm chân có mềm không? Có màu sắc gì?

- Miêu tả hoạt động, tính cách của chú mèo:

- Hằng ngày, chú mèo thường làm gì? (ban ngày nằm ngủ, phơi nắng, ban đêm rình bắt chuột)
- Chú thích nhất là trò chơi gì? (đuổi theo chiếc lá khô, quả cầu lông...)
- Món ăn mà chú thích nhất? (cá khô...)
- Chú quý ai nhất trong nhà? Được thể hiện qua hành động gì?

### c. Kết bài

- Tình cảm của em dành cho chú mèo
- Em thường làm gì cùng với chú mèo
- Em có mong muốn gì dành cho chú mèo

**CLICK NGAY** vào **TẢI VỀ** dưới đây để download **Top 10 bài văn hay Tả con mèo nhà em lớp 5 tuyển chọn ý nghĩa nhất** file word, pdf hoàn toàn miễn phí.